
 

 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสระบุรี) 

-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓. สถานที่   ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัด
สระบุรี และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จํากัด (SCG)  
จังหวัดสระบุรี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

                หน่วยงานภาครัฐ       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิเช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําให้ได้ข้อมูล ปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
กําหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกําหนดว่าภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
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ที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี 

๖. ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหา

นคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 
๑๐๘ กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทางประมาณ ๑๑๓ กิโลเมตร และตามแม่น้ําเจ้าพระยาแยกเข้าแม่น้ําป่าสักประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร 
จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๐.๗๐ ของพื้นที่ประเทศ 

อาณาเขต 
จังหวัดสระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอําเภอปากช่อง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

และอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังน้อย อําเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอําเภอภาชี อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เขตการปกครอง 
แบ่งออกเป็น ๑๓ อําเภอ ๑๑๑ ตําบล ๙๗๓ หมู่บ้าน (หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

(อพป.) ๑๕ หมู่บ้าน) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง ๓๔ เทศบาลตําบล ๗๐ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

๗. วิธีการดําเนินการ  
             จดัประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

จัดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสระบุรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศของจังหวัดสระบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชน
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ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องประชุมพระพุทธบาท ช้ัน ๔ 
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย  
 ๑. นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
    ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง 
 ๒. นายลักษณ์  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
 ๓. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม 
 ๔. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ 
 ๕. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ 
 ๖. พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม  กรรมการ 
 ๗. นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  กรรมการ 
 ๘. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ 

 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการจาก ๒ หน่วยงานร่วมลงพื้นที่ ดังนี้ 
 กระทรวงมหาดไทย 
 ๑. นายรังสรรค์  ตันเจริญ   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที่ ๑ 
 ๒. นายภูษิต  น้อยโสภากุล   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๑. นางสาววรพรรณ  เลิศไกร   ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการ 
        ในพื้นที่ภาคกลาง 
 ๒. นางชลดา  วงศ์อินทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 โอกาสนี้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา
และบรรยายข้อมูลสรุปของจังหวัดสระบุรีให้คณะสมาชิกวุฒิสภารับทราบ จากนั้น นายอลงกต มีแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสระบุรี ได้นําเสนอข้อมูลและแนวทางการดําเนินงานของจังหวัด
สระบุรีที่เก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด รวมทั้งการ
นํายุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัด 
  จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๓,๕๗๖,๔๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๒๓๕,๓๐๔ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของพื้นที่ประเทศ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๖๓๗,๖๘๑ คน แบ่งเป็นชาย ๓๑๔,๔๔๑ คน 
และหญิง ๓๒๓,๒๔๐ คน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อําเภอ ๑๑๑ ตําบล ๙๗๓ หมู่บ้าน (หมู่บ้าน
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อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ๑๕ หมู่บ้าน) ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔ เทศบาลเมือง  
๓๔ เทศบาลตําบล และ ๗๐ องค์การบริหารส่วนตําบล  
 ๒. ศักยภาพด้านการเกษตรกรรมของจังหวัดสระบุรี 
  จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลิตโคนม ไก่เนื้อและไก่ไข่ โดยอยู่ในอันดับที่ 2 และ ๕ ของประเทศ
ตามลําดับ จังหวัดสระบุรีมีศักยภาพสูงในการเลี้ยงโคนมและไก่เนื้อ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
เหมาะสม เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อเพื่อการส่งออก
ขนาดใหญ่ มีศูนย์รับซื้อน้ํานมดิบจากเกษตรกรในราคาประกันที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนม 
 ๓. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  จังหวัดสระบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี ๒๕๖๐ มีมูลค่าเท่ากับ ๒๓๖,๖๓๖ ล้านบาท 
และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรอยู่ที่ ๓๓๐,๗๕๐ บาท/คน/ปี อยู่ลําดับที่ ๑๐ ของประเทศ 
และเป็นลําดับที่ ๒ ของภาคกลางตอนบน โดยมูลค่าเศรษฐกิจ ๓ ลําดับแรก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว 
 ๔. แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี 
  วิสัยทัศน์ : เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่ง 
   ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้า 
   และบริการสู่มาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 
   และมีคุณภาพมาตรฐาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสระบุรีขอรับงบประมาณท้ังสิ้น ๒๑๗,๑๖๔,๐๐๐ บาท 
โดยแบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 
  ๑) ด้านเศรษฐกิจ จํานวน ๕ โครงการ ๑๕ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรม การส่งเสริมการจัดงานประเพณี
ระดับจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ และการ
ติดตั้งราวกันอันตรายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
  ๒) ด้านสังคม จํานวน ๕ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท 
ประกอบด้วย การเสริมสร้างความปลอดภัยและความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ในเขตชุมชนเพื่ออํานวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจครัวเรือนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสระบุรีเมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี และการพัฒนาขีด
สมรรถนะการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะสู่ความทันสมัย 
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  ๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ทั้งนี้ ผลการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรีสามารถบริหาร
โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น ๑) งบปกติ (Function) 
ได้ รับงบประมาณจํานวน ๕ ,๖๐๔ ล้านบาท ซึ่งสามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๑ และ  
๒) งบประมาณพัฒนาพื้นที่ (Area) ได้รับงบประมาณจํานวน ๒๓๕.๘๗ ล้านบาท ซึ่งสามารถดําเนินการ
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๐๐ ถือเป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ 
 ๕. สภาพข้อจํากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนา แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 
  - ระบบการวางแผน จังหวัดจัดทําแผนล่วงหน้า ๒ ปี แต่บริบทของพื้นที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงควรมีการทบทวนแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  - ระบบงบประมาณ มีการเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ แต่จังหวัดไม่ได้รับการตอบสนอง
จากหน่วยงานที่พิจารณางบประมาณ 
  - ระเบียบราชการ ระเบียบข้อบังคับของราชการมีรายละเอียดมาก ทําให้เกิดความล้าช้า ควรมี
การวางแผนการดําเนินการล่วงหน้าและติดตามการดําเนินการอย่างใกล้ชิด  
  - การขอใช้พื้นที่ มีความยุ่งยากของการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต
ชลประทาน อุทยาน/ป่า จึงเห็นควรให้เชิญหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เข้าเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการร่วมกัน 

๖. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
 ๖.๑ มีการดําเนินงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิต

อาสาในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาถนน แม่น้ํา และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างพลังจิต
อาสาและสังคมที่เข้มแข็ง รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาในทุกงานรัฐพิธีของจังหวัด  ผวจ.มีนโยบายให้จัด
กิจกรรมจิตอาสา และจังหวัดยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้กับหน่วยงานใน
การจัดอบรมเกี่ยวกับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จิตอาสา ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๒ ให้ความสําคัญและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดยกําหนดเป้าหมายให้จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองไร้ฝุ่น พร้อมทั้งได้กําหนดมาตรการสําคัญเพื่อลดปัญหาฝุ่น
ละออง PM 10/PM 2.5 ในพื้นที่ ได้แก่ ๑) ดําเนินการควบคุมผู้ประกอบการอย่างเข้มงวด โดยกําหนดให้
คลุมผ้าใบ จํากัดความเร็วของรถบรรทุก การปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง ติดตั้งระบบการล้างล้อ และ
กําหนดให้ภาคเอกชนทําแผนแก้ไขปัญหา และ ๒) สร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน โดยการจัดตั้ง
กองทุนจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพืน้ที่ ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง งดการเผา และรณรงค์การทําความสะอาดถนน 

 ๖.๓ จังหวัดสระบุรีร่วมผลักดันและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นจังหวัดสระบุรี 4.0 
เพื่อเป็นการตอบสนองการเป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยนํานวัตกรรมรูปแบบใหม่มาใช้ พร้อมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของจังหวัดให้มีความทันสมัย รวมทั้งมีการสร้างแอปพลิเคชันและเชื่อมโยงข้อมูล
ของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐได้ดีย่ิงขึ้น  
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 ๖.๔ ในด้านของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาทุจริต จังหวัดได้มีการพัฒนา
ระบบ one stop service โดยผลักดันผ่านทางศูนย์ดํารงธรรม ซึ่งจะเป็นหน่วยงานในการรับเร่ืองร้องทุกข์ 
ร้องเรียน การเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ งานให้คําปรึกษา การประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเม่ือต้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 

 ๖.๕ สนับสนุนภาคการเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านการปศุสัตว์ ซึ่งสนับสนุนการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ 
และไก่ และผลักดันการเล้ียงแพะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง พร้อมทั้งเน้นนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ตลอดจน
มุ่งเน้นในเร่ือง Smart Farms/Smart Farmers พัฒนาศูนย์วิจัยและขอความร่วมมือจากสถาบัน การศึกษา
ในพื้นที่ 

 ๖.๖ สนับสนุนการเป็นเมืองสมุนไพร โดยจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดนําร่องที่จะได้รับการ
ผลักดันให้เป็นเมืองสมุนไพรโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลเสาไห้เป็นโรงพยาบาลนําร่อง และ
จังหวัดสระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงงานและการผลิตสมุนไพร  

 ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จสู่ระบบราชการ ๔.๐ (รางวัลเลิศรัฐ) ซึ่งจะ
พิจารณาใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ๒) การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน และ ๓) การพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัด ๔.๐  
 จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้ดําเนินการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการและประชาชน 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 นายวิทยา  ผิวผ่อง  รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวทักทายประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
กล่าวแนะนําช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและชาวจังหวัดสระบุรี พร้อมเชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมไลน์กลุ่มจังหวัดสระบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยและรับส่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน  
 พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวแนะนําประชาชนให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย www.thaigov.go.th ซึ่งนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรี ขอยกตัวอย่างมติคณะรัฐมนตรีข้อที่สําคัญ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ที่สนับสนุนงบกลางในการแก้ปัญหาภัยแล้ง อาทิ โครงการตามงบประมาณของหน่วยงาน
หรืองบปกติมีจํานวน ๑,๓๓๗ โครงการ ใช้งบประมาณ ๒,๙๕๐ ล้านบาท และมีโครงการที่เสนอของบประมาณ
เพิ่มเติมสําหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งอีก จํานวน ๒,๐๔๑ โครงการ ใช้งบประมาณ ๓,๐๗๙.๔๙ ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นในพื้นที่เขตบริการการประปา และนอกพื้นที่เขตบริการการประปา ตัวอย่างเช่น การขุดเจาะบ่อ
บาดาล จํานวน ๑,๑๐๐ โครงการ ดําเนินการโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ๑๘๗ โครงการ กองทัพบก 
๒๐๙ โครงการ และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ๗๐๔ โครงการ วงเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท การจัดหาแหล่งน้ํา 
ผิวดิน ๒๓๐ โครงการ ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๓๐ โครงการ วงเงิน ๑๔๕ ล้านบาท และ
การซ่อมแซมระบบน้ําประปา จํานวน ๖๕๔ โครงการ ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๕๔ 
โครงการ วงเงิน ๔๕๐ ล้านบาท 
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 นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะนําให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “air4thai” ซึ่งจะมีรายละเอียดของ
ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ที่เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจของประชาชนท่ัวไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษ
ทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ พร้อมทั้งกล่าวถึงมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เร่ืองการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ อาทิ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติออกข้อบังคับเพื่อ ๑) ขยายเขต
พื้นที่จํากัดรถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป ห้ามเดินรถเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ จากวงแหวนรัชดาภิเษกขยาย
เป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก ๒) การออกข้อบังคับหรือระเบียบตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เพื่อห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป เข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ในวันค่ี ระหว่างเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สําหรับวันคู่ให้เข้าได้ตามช่วงเวลาที่กําหนด ๓) ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบ
ตรวจจับรถยนต์ควันดําอย่างเคร่งครัด ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นละออง หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กําหนด ให้สั่งปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือสั่งหยุดการประกอบกิจการ และขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรม
ลดกําลังการผลิตในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง และสนับสนุนแรงจูงใจ (Incentive) ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือ 
 นายลักษณ์  วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่
พบปะประชาชน หน้าที่และอํานาจของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในส่วนของการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน และหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลซ่ึงได้กําหนดให้วุฒิสภามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ โดยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) พร้อมทั้งได้กล่าวถึงกระบวนการทางด้านนิติ
บัญญัติของวุฒิสภา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซึ่งวุฒิสภาได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคู่ขนานไปกับ
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่จะได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาได้อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และ
นําสู่การลงมติในท้ายที่สุด 
 จากนั้น ได้กล่าวถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งขณะนี้ต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของโรคปากเท้า
เป่ือยที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้ทําการสอบถามไปยังกรมศุสัตว์ถึงแนวทางการแก้ปัญหา และ
ได้รับแจ้งว่าได้มีการทําแผนเผชิญเหตุไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้มีการเชิญตัวแทนผู้เลี้ยงโคนมมา
พูดคุยและดําเนินการยกระดับแผนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้โรคดังกล่าวจะไม่มีการติดต่อจาก
สัตว์มาสู่คน แต่ก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง โดยเฉพาะโคนมที่ติดโรคจะไม่
สามารถส่งไปรีดนมได้ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา จะได้มีการเชิญ
ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์มาแลกเปล่ียนความเห็นอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่เห็นว่ามีความจําเป็น วุฒิสภา



๘ 
 
สามารถจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาตอบกระทู้ในเวทีของรัฐสภา เพื่อหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 โอกาสน้ี ได้กล่าวชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและทีมงานที่ได้นํายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในการที่จังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๔ จังหวัดนําร่องด้านสมุนไพร สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ๒) เกษตรปลอดภัย ๓) เกษตรชีวภาพ  
๔) เกษตรแปรรูป และ ๕) เกษตรอัจฉริยะ โดยสมุนไพรถือเป็นเกษตรชีวภาพ เป็นภูมิปัญญาที่น่าส่งเสริม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน โดยการนําพื้นที่การเกษตรส่วนหนึ่งมาผลิตสมุนไพร 
เพื่อนําส่งไปยังโรงพยาบาลเสาไห้ และทําการแปรรูปให้เป็นสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษา
หรืออาจจะส่งไปขายในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  
 พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดสระบุรีที่แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในส่วนของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่
มาตรฐานสากล ปรากฏว่าไม่มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
จึงต้องการทราบว่าไม่ได้รับการอนุมัติในขั้นตอนใดหรือไม่ได้รับงบประมาณเลย ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าว
มีความจําเป็นต้องดําเนินการ ขอให้จังหวัดแจ้งยืนยันไปว่าเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีประโยชน์  
พร้อมเน้นยํ้าให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 ด้วย พร้อมทั้งสอบถามเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕63 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมี
ความล่าช้าหรืออาจจะมีการเลื่อนการประกาศใช้ จังหวัดสระบุรีจะได้รับผลกระทบหรือติดขัดในเร่ืองใดบ้าง 
ขอให้จังหวัดแจ้งให้ทราบ เพื่อจะได้นําข้อมูลในส่วนนี้ไปแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนกลางได้รับทราบต่อไป 
นอกจากนี้ ได้กล่าวแนะนําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีศึกษาวิธีการบริหารงบประมาณรายจ่ายใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดของการบริหารงบประมาณรายจ่ายซึ่งจังหวัด
สามารถดําเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันได้ และในช่วงท้าย
ได้กล่าวถึงจังหวัดสระบุรีว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง จะทําอย่างไรให้จังหวัดสระบุรีไม่ใช่
เมืองทางผ่าน จึงควรสร้างเอกลักษณ์หรือจุดขายของตนเอง หากทําได้จะทําให้เกิดคุณค่ากับจังหวัด 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ วัดพระพุทธบาท ซึ่งจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์
สถานที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่แห่งความทรงจําและเป็นสถานที่ที่มีคุณค่า 
 นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ชี้แจงว่าจังหวัดสระบุรีได้ดําเนินการขอ
งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ในส่วนของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่ระบุว่าไม่มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เป็นการ
พิจารณาไม่อนุมัติงบประมาณโครงการของสํานักงบประมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนการเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภา โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความเห็นว่าโครงการที่จังหวัดเสนอน้ันเป็นการดําเนินงาน



๙ 
 
ที่ซ้ําซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่นที่มีการดําเนินการอยู่แล้ว อาทิ เป็นโครงการที่มีกระทรวงที่รับผิดชอบใน
ด้านนั้น ๆ เป็นผู้ดําเนินการอยู่แล้ว หรือมีหน่วยงานท้องถิ่นดําเนินโครงการอยู่ ส่วนประเด็นความล่าช้าของ
งบประมาณในปีนี้ คาดว่าจังหวัดจะต้องดําเนินการบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณน้ี 
 พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่  กรรมการ ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับช่องทางในการขอรับงบประมาณสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งกองทุนดังกล่าว มีการพิจารณา
โครงการปีละ ๒ คร้ัง ถ้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนสนใจที่จะทําโครงการเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน ขอให้เสนอโครงการผ่านพลังงานจังหวัด หรือส่งตรงไปยังสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดังกล่าวได้ 
 นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ กล่าวแสดงความชื่นชมการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
สระบุรีที่มีการดําเนินการเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ พร้อมทั้งแสดงความประทับใจในวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่
กําหนดให้เป็นสังคมแห่งความสุข ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญในการดูแลประชาชน นอกจากนี้ จังหวัดยังได้มี
มาตรการในการควบคุมให้จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองไร้ฝุ่น และขอฝากให้จังหวัดให้ความสําคัญกับสังคม
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในประเด็นของการมีงานทําของผู้สูงอายุด้วย 
 นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล  กรรมการ กล่าวถึงการบริหารจัดน้ําของโครงการแก้มลิงที่อําเภอ 
บ้านหมอ ซึ่งบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด ได้มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ําสํารอง พร้อมทั้ง
ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีในช่วงที่
ผ่านมา และพบว่ามีปัญหาบุคลากรขาดแคลนในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะได้นําสู่การแก้ไขต่อไป พร้อมนี้ได้กล่าว
ขอบคุณจังหวัดสระบุรีในการอํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฯ ที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นระหว่างของประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
นําโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จํากัด (SCG) จังหวัดสระบุรี โดยศึกษาดูงาน
เก่ียวกับโซลาร์ ฟาร์ม (Solar Farm) และการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยมี  
นายเกรียงศักดิ์ ฉุนชื่นจิตต์ วิศวกรอาวุโส นายอภิรักษ์ ศรีชัยสันติกุล วิศวกร และนายจีระศักดิ์ โอสถ เป็น
วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการทําโซลาร์ ฟาร์ม ในระบบอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ประเทศ
ไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรับพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ที่สูง มีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ ๑๘.๒  
เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน โดยจังหวัดสระบุรีมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยที่ ๑๘.๕ เมกะจูลต่อ
ตารางเมตรต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศ สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงาน
สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีข้อดีคือ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นแหล่งพลังงานที่มีไม่จํากัด 
สร้างเสถียรภาพด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ลดการนําเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นการพึ่งพาตนเอง



๑๐ 
 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํามารีไซเคิลได้เม่ือสิ้นอายุโครงการ จากนั้น 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยจะนําข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้ไปประกอบการ
พิจารณา เพื่อส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทนตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป ในช่วงท้าย นายวิทยา  
ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ได้กล่าวขอบคุณวิทยากรของบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จํากัด (SCG) จังหวัดสระบุรี ที่ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป  

๘. วิธีการประเมินผล 
             สังเกต       สอบถาม            ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

สัมภาษณ์    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในคร้ังนี้ใช้แบบสํารวจความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๑๓๔ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 
ชาย ๗๒.๓๙
หญิง ๒๗.๖๑
รวม ๑๐๐

 ๒. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา ร้อยละ (%) 
ประถมศึกษา ๔.๔๘
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๒๑.๖๔
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๒.๙๘
ปริญญาตรี ๓๗.๓๑
สูงกว่าปริญญาตรี ๓๓.๕๙

รวม ๑๐๐

 
 
 
 



๑๑ 
 
  ๓. อาชีพ  

อาชีพ ร้อยละ (%) 
ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๖๔.๙๒ 
พนักงานเอกชน ๐.๗๕ 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ๑๓.๔๓ 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ๐.๗๕ 
เกษตรกร/ประมง ๙.๗๐ 
นักเรียน/นักศึกษา ๐.๗๕ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ๒.๒๔ 
อื่น ๆ ๗.๔๖ 

รวม ๑๐๐ 
 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%)
- ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด ๖๖.๔๑ 
- ได้รับทราบเก่ียวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
  แห่งราชอาณาจักรไทย 

๕๕.๙๗ 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๔๓.๘๕

๔๑.๐๔ 

- ได้รับทราบเก่ียวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการติดตามผลการดําเนินงาน 
  ของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๓๗.๓๑ 

- ได้นําเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ให้วุฒิสภาและหน่วยงาน 
  ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ และนําไปสู่การแก้ไขตามอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา

๒๗.๖๑ 

- ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ 
  ในชีวิตประจําวัน 

๒๒.๓๘ 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 
๙. ผลการดําเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๕๐ คน 
 - จํานวนผู้เข้าร่วม ๑๗๐ คน  
 - แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทั่วไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน  

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๑๗๐ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดสระบุรี นายอําเภอ ผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันและผู้ใหญ่บ้าน  
 ๒. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ หอการค้าจังหวัดสระบุรี เกษตรกร และผู้นําชุมชน  
 ๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ และได้
รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา พร้อมทั้ง
ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดําเนินงานของจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 ๙.๓ เชิงเวลา 
                เหมาะสม              ไม่เหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 
                เพียงพอ/เหมาะสม             ไม่เพียงพอ          
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี)  
๑๑. ข้อเสนอแนะ   
 ๑๑.๑ ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
  ๑. อยากให้มีโครงการแบบนี้บ่อย ๆ เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชน ให้สมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับทราบปัญหา 
  ๒. ต้องให้ได้รับข้อมูลปัญหาที่แท้จริงแล้วนําไปพัฒนาแท้จริง ปัญหาจากล่างสู่บนแก้ให้
ถูกต้อง แก้ให้ตรงจุด ตามความจําเป็นที่เสนอเห็นปัญหาขอให้ลงมาดูพื้นที่จริงบ้าง 



๑๓ 
 
  ๓. โครงการนี้น่าจะดําเนินการทุกปีเพื่อจะได้มีความต่อเนื่องในการรับทราบปัญหาและให้
การแก้ไขปัญหาว่าได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง และปัญหาต่าง ๆ ได้หมดไปหรือไม่ 
  ๔. ท่านต้องลงพบประชาชน กลุ่มเกษตรกรรมอย่างใกล้ชิด และได้ทราบปัญหาจาก
ประชาชน 
  ๕. อยากให้ สว. แยกกันลงพื้นที่พบปะประชาชนระดับรากหญ้าจริง ๆ จะได้มีข้อมูลปัญหา
ความเดือดร้อนในอีกมุมมองหนึ่ง 
  ๖. เป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ขอให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
จะได้นําปัญหาในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขและช่วยกําหนดนโยบายลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
  ๗. ควรเพิ่มเวลาในการพบปะประชาชนให้มากกว่านี้ 
 ๑๑.๒ ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ (ไม่มี)  
 
 

************************* 

 

 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประมวลภาพ 



๑๔ 
 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสระบุรี 

 
ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๕ 
 

 

 

  



๑๖ 
 

 

 

 

 



๑๗ 
 
ช่วงบ่าย ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย จํากัด (SCG) จังหวัดสระบุรี 
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